





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

6 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p>กำหนดมาตรการ 30 บาทรักษาทุกที่ ในกทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, thebangkokinsight, thecoverage, hfocus, theactive, ch7, bugaboo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยว่า ประชุม สปสช.เห็นชอบ "การกำหนดมาตรการตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่" ในพื้นที่ กทม. ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องที่ 46 และมีกำหนดการคิกออฟในวันที่ 26 ส.ค.นี้ โดยเห็นชอบประกาศที่เกี่ยวข้อง 4 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการของหน่วยบริการและการเข้ารับบริการของผู้ใช้สิทธิบัตรทองในพื้นที่ กทม. ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ โดยกรณีเจ็บป่วยทั่วไปหรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่มีการรับยาต่อเนื่อง เข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการนวัตกรรมหรือหน่วยบริการประจำ ที่ได้รับการรับรองจาก สปสช. และติดป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมให้บริการนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.67 เป็นต้นไป</li> <li>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ขอให้ สปสช.ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนว่า นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ในกทม.เป็นการเข้ารับบริการเฉพาะกรณีที่ปฐมภูมิเท่านั้น เพราะเกรง ปชช.เข้าใจว่าไปไหนก็ได้ และมุ่งไปรับบริการที่รพ.ใหญ่ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาได้</li> <li>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ประกาศทั้งหมดเป็นการรองรับการเดินหน้านโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ใน กทม. โดยปชช.ที่จะเข้ารับบริการต้องเป็นหน่วยบริการที่มีตราสัญลักษณ์ให้บริการ 30 บาทฯ ติดอยู่เท่านั้น</li> <li>- รศ.นพ.สุรศักดิ์ สี่ลาอุดมลิปิ ประธานกรรมการอำนวยการ รพ. ในกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (UHosNet) กล่าวว่า ที่ตกลงกันล่าสุด สามารถรักษาทุกที่เฉพาะหน่วยบริการปฐมภูมิ แต่ถ้าจากปฐมภูมิ (คลินิกฯ) จะส่งไปรพ.มหาวิทยาลัย ขอให้ไม่มีส่งตัวคือส่งตัวเรื่องสิทธิ์ และส่งตัวเรื่องการแพทย์ซึ่งระบบข้อมูลยังไม่ได้เชื่อมกันครบถ้วน ส่วนงานวิจัยที่สรุปว่ารักษาทุกที่ไม่ได้เพิ่มแออัดรพ.ใหญ่ไม่จริง ในตจว.ที่นำร่องยังมีคนไข้เพิ่มอย่างน้อย 15% ในกทม. ตอนนี้แน่นอยู่แล้ว ถ้ามีอีก 15% เพิ่มมาจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนป่วยหนักซับซ้อน ที่ต้องใช้บริการรพ.ตติยภูมิจริง ๆ</li> </ul> <p><b>Health Link เชื่อมข้อมูลหน่วยบริการใน กทม.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ : The Coverage</p> <p>-น.ส.น้ำฝน ประไพศรี ผู้อำนวยการโครงการ Health Link เผย ถึงความคืบหน้าในการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยบริการในพื้นที่ กทม. เพื่อรองรับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ว่า ขณะนี้ระบบ Health Link ได้เชื่อมข้อมูลโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ทุกสังกัดแล้ว 37 แห่ง ส่วน รพ. เอกชน กว่า 10 แห่ง อยู่ระหว่างพัฒนาการเชื่อมข้อมูล ด้านหน่วยบริการนวัตกรรม กำลังดำเนินการ คาดภายใน ส.ค. 2567 เชื่อม รพ.-หน่วยบริการนวัตกรรม-ศูนย์บริการสาธารณสุข ราว 1,500 แห่ง</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>เตรียมเสนอแผนแก้ปัญหาบุคลากรขาดแคลน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, TNN, hfocus)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยว่า การประชุม ครม. 6 ส.ค.นี้ จะเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบ ระยะ 10 ปี ให้ ครม.รับทราบ ตั้งเป้าหมายให้สัดส่วนแพทย์และพยาบาลต่อหัวประชากรลดลง รองรับนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ และนโยบายศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ สำหรับแนวทางเร่งด่วนคือ การแก้ปัญหาพยาบาลขาดแคลน มุ่งเพิ่มการผลิตพยาบาลจากเดิมปีละ 12,000 คน เป็น 15,000 คน เพิ่มการผลิตผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี 10,000 คนต่อปี และเพิ่มการจ้างผู้เกษียณเข้าทำงาน รวมถึงจ้างพยาบาลเกษียณเป็น</li> </ul>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อาจารย์ นอกจากนี้ ยังมีแผนรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ โดยเพิ่มกรอบตำแหน่งบรรจพยาบาล เพิ่มเงินพิเศษค่าประกอบวิชาชีพในสาขาขาดแคลน สนับสนุนทุนการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลเฉพาะทางด้าน พร้อมเพิ่มความก้าวหน้าให้พยาบาลวิชาชีพสามารถเลื่อนไหลในระดับชำนาญการพิเศษได้ทุกตำแหน่ง รวมถึงเพิ่มกรอบผู้ช่วยพยาบาลใน รพช.ขนาดเล็กด้วย</p>	
<p><b>ยกระดับ อสม.ดูแลปฐมภูมิ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, ประชาชาติ, บ้านเมือง, newtv, thecoverage, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดโครงการอบรม อสม.ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ชั้นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพฯ ประจำปี 2567 พร้อมระบุ กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น และเป็นเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพ อสม. ซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดประชาชนในชุมชน ให้มีความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถตรวจสอบ คัดกรอง เฝ้าระวังภัยคุกคามด้านสุขภาพทั้งอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ให้ประชาชนมีความปลอดภัย จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง พร้อมขอบคุณกรมวิทย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการอบรมครั้งนี้ นอกจากนี้ กรมวิทย์ฯ ยังได้จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพฯ (ออสส.) เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์หรือเคมีภัณฑ์ พร้อมยกระดับ ออสส.-อสม.ให้ทำหน้าที่ป้องกันโรคไม่ติดต่อที่เกิดจากการกินเร่งให้ความรู้ประชาชน เพื่อลดค่าใช้จ่าย-ลดคนไข้ รพ.</p>	
<p><b>งานประชุมวิชาการ รพ.ชุมชน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, thailandplud, thaigov)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชน ประจำปี 2567 หัวข้อ “รพช.เข้มแข็ง ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” พร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ “การพัฒนา รพช.สู่ความยั่งยืน” ระบุ สธ.มุ่งพัฒนาศักยภาพ รพช. ซึ่งเป็นหน่วยบริการที่ดูแลสุขภาพประชาชนในระดับอำเภอ ให้เป็น รพ.ที่ทันสมัย มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการ รวมถึงการให้บริการการแพทย์ทางไกล</p> <p>- นพ.โอภาส กล่าวว่า ปัจจุบัน สธ. มี รพช. ในสังกัด 771 แห่งทั่วประเทศ ถือเป็นหน่วยบริการที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนระบบสุขภาพให้เข้มแข็ง การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</p>	
<p><b>สธ. เปิดมหรมาอาหาร “ตลาดจีนซากแก้ว”</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน ,เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thaipr.net, opt-news)</p> <p>-นางจิตรา หมีทอง ผู้ช่วยเลขาธิการ รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดมหรมาขับเคลื่อนนโยบาย ยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health from Local to Global) ณ ตลาดจีนซากแก้ว ตำบลห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งอาหารไทยได้รับการยอมรับและนิยมนำไปทั่วโลก โดยเฉพาะอาหารริมบาทวิถี หรือ “สตรีทฟู้ด (Street food)” การพัฒนาและยกระดับสตรีทฟู้ดให้ได้มาตรฐาน SAN &amp; SAN Plus ทั้งสถานที่ อาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร บุคคล สัตว์และแมลงนำโรค ที่จะต้อง “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” สู่ระดับสากล นอกจากจะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีแล้ว ยังสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว ยกย่องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลด้วย</p> <p>นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยและภาคีเครือข่ายได้คัดเลือก “ตลาดจีนซากแก้ว” เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนมาตรฐานสุขภาพอาหารภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” SAN&amp;SAN Plus</p>	
<p><b>สธ.ได้รับมาตรฐาน HL7 FHIR</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage) <b>เพิ่มสื่อ</b></p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย สธ.ได้รับมาตรฐาน HL7 FHIR มาตรฐานสากลการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพและทางการแพทย์ จากองค์กรระดับโลก เร่งนำมาใช้พัฒนาระบบ “หมอพร้อม” ให้ได้มาตรฐาน เสริมความแข็งแกร่งงาน “ดิจิทัลสุขภาพ” และ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ช่วยบุคลากรและประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย</p>	
<p><b>MOU ทางนวัตกรรมและวิชาการ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, hfocus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยภายหลังนำคณะผู้บริหาร สธ. ร่วมหารือแนวทางการร่วมมือด้านนวัตกรรม และวิชาการทางการแพทย์ กับ รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธ์ุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์โลกและการขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub ของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม โดยเตรียมปรับบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึ่งเดิมเป็นด้านวิชาการอย่างเดียว ขยายเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ ด้านวิชาการ การศึกษาและการ ฝึกอบรม, การวิจัยทางคลินิก, การสนับสนุนการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน หรือปฏิบัติงานสุขภาพชายแดน ที่อาจเป็นรูปแบบ ผสมผสาน ทั้งการทำงานและพักผ่อน (Workation), การพัฒนาด้านสุขภาพดิจิทัล อาทิ นวัตกรรม AI Technology เป็นต้น และความร่วมมือด้านสุขภาพโลก</p>	
<p><b>สำรวจ ‘นักสาธารณสุข’ ประเมินผลงาน ‘นวก.สธ. ชำนาญการ’</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือเรื่อง ขอสำรวจรายชื่อผู้ที่ ดำรงตำแหน่งนักสาธารณสุขและมีความประสงค์ขอส่งประเมินผลงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ โดยให้หน่วยงานสำรวจและจัดทำข้อมูลผู้มีคุณสมบัติเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ส่งไฟล์ข้อมูลให้กลุ่มงานประเมินบุคคลและวิชาการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 16 ส.ค. 67</p>	
<p><b>ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- นายพัทพล อักโข คณะกรรมการชมรมนักสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ออกแถลงการณ์ สนับสนุน (ร่าง) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข พ.ศ. หรือร่างกฎหมายแยก สธ. หวังช่วยยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพของระบบ สาธารณสุขไทย_และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ร่าง พ.ร.บ.นี้จะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ต่อ การพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศต่อไป</p>	
<p><b>MOU ขับเคลื่อนงานเวชศาสตร์วิถีชีวิต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, thaitodaynews, thaipr)</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กรมอนามัย สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย และคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร สาธารณสุข โดยเฉพาะพยาบาล สหวิชาชีพ และโค้ชสุขภาพ ซึ่งจะทำงานร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์วิถีชีวิต ให้ประชาชนเข้าถึง บริการด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตที่มีคุณภาพและเป็นธรรม เกิดการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	
<p><b>ดื่มชาเย็นหวานมากทุกวัน ระวังนิ้วในไต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สวพ.91., linetoday)</p> <p>- กรมอนามัย เตือนผู้ที่ชื่นชอบดื่มชาเย็นหวานเสี่ยงต่อการเป็นโรคนิ้วในไต เพราะทั้งความหวาน นมแคลเซียมสูง และสาร ในใบชา มีผลต่อการปัสสาวะ ทั้งนี้สามารถดื่มชาเย็นได้แต่ต้องดื่มอย่างพอประมาณ เลือกแบบหวานน้อย และดื่มน้ำเปล่า มาก ๆ</p>	
<p><b>โรคโควิด 19</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ประชาชาติ, sondhitalk, news1live, pptvhd, ejan, isaranews)</p> <p>- กรมควบคุมโรค เผย สัปดาห์ล่าสุด (28 ก.ค.-3 ส.ค.67) พบผู้ป่วยรายใหม่รักษาใน รพ.เพิ่ม 560 ราย เสียชีวิต 1 ราย มี ผู้ป่วยปอดอักเสบ 447 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 184 ราย รวมผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ. สะสม 36,141 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 194 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>- โควิด 19 สายพันธุ์ KP.3.1.1 ได้กลายเป็นสายพันธุ์หลักในสหรัฐฯ เป็นที่น่าจับตา แต่ในไทยยังไม่พบการแพร่ระบาด ซึ่ง สายพันธุ์ KP.3.1.1 มีความสามารถในการแพร่เชื้อและหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้น ส่วนโอกาสในการติดเชื้อซ้ำในผู้ที่เคยติดเชื้อ หรือได้รับวัคซีนแล้วยังต่ำในช่วง 6 เดือนแรก หลังจากนั้นภูมิจะตกและมีโอกาสติดเชื้อซ้ำสูงขึ้น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>โรคไข้โอโรพุซ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live)</p> <p>- นพ.งชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศบราซิลรายงาน พบผู้ป่วยโรคไข้โอโรพุซ (Oropouche Fever) เสียชีวิต 2 รายแรกของโลก ซึ่งโรคไข้โอโรพุซ ไม่ใช่โรคติดต่ออุบัติใหม่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง คือ Oropouche virus (OROV) ระยะฟักตัวโดยทั่วไป คือ 4-8 วัน มีแมลงเป็นพาหะหลัก คือ ตัวรึ้น (Culicoides paraensis) และยุงบางชนิด ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการพบตัวรึ้นที่เป็นพาหะหลักในประเทศไทย แต่ต้องระมัดระวังในกลุ่มผู้เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว ควรป้องกันตนเองไม่ให้ถูกแมลงและยุงกัด สังเกตอาการภายหลังเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงประมาณ 2 สัปดาห์ หากเจ็บป่วยมีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก คือ ไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะรุนแรง หนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อ และปวดข้อ ควรรีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง</p>	
<p><b>รพ.ผิวหนังฯ ตรีภพ 'สะกัดเงิน' ได้มาตรฐานโรคแห่งแรกในไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน), เว็บไซต์ (มติชน, hfocus )</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า คนไทยเป็นโรคสะกัดเงิน 4-8 แสนคนทั่วประเทศ ไม่สามารถรักษาให้หายขาด แต่ควบคุมโรคให้สงบลงได้</p> <p>ด้าน นพ.วรพล เวชชาภินันท์ ผอ.รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง เผยโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยโรคสะกัดเงินครบวงจร ได้รับการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคหรือเฉพาะระบบตามมาตรฐานแห่งแรกของไทย</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์, sondhitalk, news1live)</p> <p>- กรมการแพทย์ ตรวจสอบ คลิปวิดีโอสาธิตช่วยผู้ป่วยหมดสติหรือมีอากาศจากโรคหัวใจ ด้วยการใช้มือซ้ายกดข้อมือขวา พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ อย่าหลงเชื่อและส่งต่อข้อมูล หากหลงเชื่อนำวิธีการนี้ไปใช้กับผู้ป่วยที่หมดสติหรือหมดสติการทำให้ CPR หรือการกู้ชีพ อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นทำให้สูญเสียโอกาสในการรอดชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์, sondhitalk, news1live)</p> <p>- กรมการแพทย์ ตรวจสอบ ข้อมูลเรื่อง คนที่ท้องเสียจากการกินเผ็ดหรือความเครียด อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคลำไส้แปรปรวน IBS / IBD พบประเด็นดังกล่าวนี้ เป็นข้อมูลเท็จ</p>	
<p><b>เปิดสูตรมรณะ 'ยาอีลาบูบู่' ผสมโคเคนเสริมฤทธิ์แรง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชนสุดสัปดาห์, linetoday)</p> <p>- พล.ต.ท.ภานุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. ระบุถึงผลการตรวจสอบส่วนผสมของยาอีลาบูบู่ว่า ถือเป็นสูตรใหม่ที่พบเป็นครั้งแรกโดยมีการผสมโคเคน เชื่อว่าเป็นการผสมขึ้นใหม่ในไทยเพื่อเพิ่มความรุนแรงของยาและเพิ่มราคา โดยทั่วไปที่พบยาอีจะมีส่วนผสมของเอกซ์ตาซีร้อยละ 18 ผสมกับกาเฟอีนและแป้ง ออกฤทธิ์รุนแรงมากกว่ายาบ้าถึง 10 เท่า ซึ่งตัวใหม่ที่ผสมโคเคนอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ เพราะไม่รู้ว่ายามีส่วนผสมจากสารใดและปริมาณเท่าใด โดยพิษของยาอีทำให้เกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพและได้ยินเสียงหลอน หากรับยาเกินขนาดจะมีอาการหัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อเกร็งตัว และมีอาการรุนแรงถึงขั้นเกิดอาการชักหรือหมดสติ ระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตได้</p>	
<p><b>ความคืบหน้าร้องสสจ. รพ.เอกชนวินิจฉัยพลาด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7, bugaboo)</p> <p>- ความคืบหน้ากรณี นายชาติรี อายุ 41 ปี มีอาการแน่นหน้าอก มีไข้ หายใจไม่ออก ไปรักษาที่รพ.ตามสิทธิประกันสังคม วินิจฉัยว่าเป็นโรคคออักเสบ จ่ายยาแล้วให้กลับบ้าน ต่อมาเสียชีวิตด้วยอาการกำเริบสมองตาย ซึ่งญาติตั้งข้อสงสัยว่า รพ.เอกชนวินิจฉัยผิดพลาด ต่อมาเข้าร้องเรียนกับ สสจ.นครสวรรค์ ขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้น จนท.สธ. ระบุยังไม่มีความชัดเจน แต่จะนำบันทึกคำร้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ จึงจะทราบผล</p> <p>- นพ.กรกฤษ ลิ้มสมมุติ รองอธิบดีกรม สบส. ออกหนังสือเรียกสอบสวนรพ.เอกชนที่ถูกร้องเรียนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าวินิจฉัยผิดพลาดจริง เป็นเหตุให้คนไข้เสียชีวิต จะส่งเรื่องให้แพทยสภา ดำเนินการสอบสวนจริยธรรมแพทย์ต่อไป</p>	
<p><b>หนุ่มใหญ่ยิงตัวเองดับคาศุนย์สาธารณสุข</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ : (สยามรัฐ, headtopics, คมชัดลึก, ข่าวเวิร์คพอยท์23, CH7, amarinTV)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ร.ต.อ.บรรจง ศักดิ์พิมล พนักงานสอบสวน สภ.ปากน้ำชุมพร จ.ชุมพร พร้อมด้วยทีมแพทย์และหน่วยกู้ภัย-กู้ชีพ เดินทางเข้าตรวจสอบศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ปากซอย 9 (ขบาล)ริมถนนสายชุมพร-ปากน้ำเก่า หรือทำยางหัวถนน หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร พบศพนายชัยกร อายุ 54 ปี ยิงตัวเองเสียชีวิต อาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์บรรจุกระสุนขนาด.38 มม. เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรวบรวมหลักฐาน ส่งมอบศพชั้นสุตโรอย่างละเอียดอีกครั้ง ด้านญาติไม่ติดใจการเสียชีวิต จึงมอบร่างเพื่อบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป</p>	
<p><b>ช่วยเหลือหญิงป่วยโรคประหลาด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, linetoday)</p> <p>- จากกรณีนางหนูชิต ธัญเจริญ วัย 52 ปี ป่วยโรคประหลาด มีบาดแผลคล้ายโดนน้ำร้อนลวก ผิวหนังพุพองร้อนเป็นแผ่น ๆ ทนทรมาณ ใช้ชีวิตนอนในมุ้งมา 5 ปีเต็ม ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้าน ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งผู้ป่วยอาศัยอยู่กับลูกชาย ลูกสะใภ้ และหลานๆ แผลเริ่มแห้งตกสะเก็ด ยังมีบางจุดที่บริเวณแขนทั้งสองข้างและหลังพันผ้าก๊อชไว้ โดยลูกชายบอกว่า วันพรุ่งนี้จะต้องพาไป รพ.ระยอง คาดว่าหมอมจะให้แหม่นอน รพ. พร้อมขอบคุณผู้ใจบุญและหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ</p> <p>ต่อมา นายทศพร เสรีรักษ์ ประธานคณะ กมธ.การสาธารณสุข ได้นำผ้าพันแผลและผ้าปูที่นอนมามอบให้ พร้อมจะนำผ้ามาและแอมมาติดให้ เพื่อให้สถานที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยยังมีอาการเจ็บแผลที่หลัง แต่มีกำลังใจดีขึ้น ทั้งจากครอบครัวที่คอยดูแลใกล้ชิด รวมไปถึงกำลังใจจากคนนำสิ่งของมามอบเพื่อเป็นกำลังใจให้</p>	
<p><b>งานวิจัยค้นพบวัคซีนงูสวัดชะลอโรคสมองเสื่อม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ : (thebangkokinsight)</p> <p>-ดร.แม็กซิม ทาเกต์ แห่งมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด เขียนรายงานการศึกษา เกี่ยวกับวัคซีนงูสวัด ว่าอาจช่วยชะลอการเกิดโรคสมองเสื่อม หลังทีมนักวิจัยได้เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่ฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัดซิงกริกซ์ราว 10,000 คนเปรียบเทียบกับผู้ฉีดวัคซีนตัวเก่า พบว่า โดยเฉลี่ยในช่วง 6 ปี คนที่รับวัคซีนงูสวัดซิงกริกซ์ มีช่วงเวลาที่ปลอดจากการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น 17% ซึ่งมากกว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนรุ่นเก่า</p> <p>-ดร.ซีโอนา สเกลส์ จากหน่วยวิจัยโรคอัลไซเมอร์ ของสหราชอาณาจักร เผยว่าในปัจจุบันมีบริการฉีดวัคซีนโรคงูสวัดให้กับประชาชนผู้สูงอายุ ซึ่งในปัจจุบันในสหราชอาณาจักรได้ใช้วัคซีนป้องกันงูสวัดซิงกริกซ์แทนที่ตัวเก่าแล้ว</p>	
<p><b>รุมว.สร. แก้ปัญหาบุคลากร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจ Dr.Dark</p> <p>- โพสต์ภาพข่าวเว็บไซต์ hfocus ระบุสมศักดิ์ปั้นผู้ช่วยพยาบาล1.5 หมื่นคน แก้ปัญหาบุคลากรต้องเร็ว หนุนย้ายก่อนพร้อมแสดงความเห็นว่า ผลดีออกมาแต่ไม่มีตำแหน่ง ไม่บรรจุ ให้ รพ.ใช้เงินบำรุงตัวเอง แต่ก็ยังเร่งผลิตโดยไม่อุดรอยรั่ว</p>	
<p><b>สร.สั่งตรวจสอบปมแย่งอาชีพคนไทย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ch7, bugaboo,</p> <p>-รุมว.สร. เผยความคืบหน้าหลังรับเรื่องร้องเรียนหมอนวดเถื่อนต่างชาติ ลักลอบประกอบอาชีพต้องห้าม แย่งอาชีพคนไทยที่มีการอ้างตัวเลขลักลอบทำงานกว่า 50,000 คนในกรุงเทพฯ ว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ส่วนแนวทางแก้ไขคือให้หมอนวดไทยที่ผ่านการฝึกอบรม ขึ้นทะเบียน สพส.14 เชื่อว่าจะทำให้ปัญหาหมดไป เพราะหมอนวดไทยที่ผ่านการฝึกอบรมจะมีทักษะและมีมือที่ดีกว่า</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>-กรณีนายพิทักษ์ โยธา นายกสมาคมจาร์วี เพื่ออนุรักษ์ขนาดแผนไทย พร้อมเครือข่าย เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รุมว.สร. เพื่อให้ตรวจสอบหมอนวดเถื่อนต่างชาติ ที่เข้ามาลักลอบประกอบอาชีพหมอนวด โดยนายสมศักดิ์เป็นผู้รับเรื่องด้วยตัวเอง ทั้งกำชับไม่ให้มีการขายบริการทางเพศ ซึ่งทำให้การนวดไทยเสื่อมเสียนั้น นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า อยากให้สมาคมจาร์วี ช่วยกันทำข้อมูลจำนวนหมอนวดไทย รวมถึงการแยกร้านนวดสีขาว สีเทา สีดำ ซึ่งพบว่า 25% เป็นร้านนวดสีขาว ถ้าไม่ช่วยกันจะทำให้คนไทยที่เป็นนวดสีขาวเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วย</p> <p>ด้านนายพิทักษ์ กล่าวว่า ขณะนี้พบการติดป้ายประกาศนวดพริตตี้ สปาพริตตี้จำนวนมาก จึงเสนอว่า หากจะใช้คำว่านวด จะต้องไปขออนุญาตกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.</p>	